

Thăm các anh chị và các cháu,

Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội đang chuẩn bị mừng lễ kính Đức Mẹ Fatima, nhất là truyền thống tốt đẹp của người Việt nam luôn chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh vui, buồn. Xin các anh chị quan tâm đến sứ điệp Fatima, năm nay đúng 100 năm. ĐGH Phanxico sẽ ban phép lành toàn xá cho những ai cầu nguyện trước ảnh Mẹ.

Riêng GĐTT chúng ta có tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể, xin các anh chị bớt chút thời gian tìm hiểu để thêm lòng yêu mến. Cầu chúc các anh chị cảm nhận tình yêu Chúa Thánh Thể như Mẹ. Xin hiệp thông với tất cả gia đình trong ngày lễ Mẹ 13-5-2017.

Tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể

Lòng sùng kính Mẹ Maria nơi cha Ema đã được đâm rễ từ lúc còn nhỏ, và phát triển trong những cuộc hành hương và thăm viếng các thánh địa dâng kính Mẹ Maria. Đó cũng là ghi dấu những chặng đường tâm linh của Ngài.

. Lúc 11 tuổi, Ngài lên đường đến thánh địa kính Mẹ ở Laus, cách La Mure 80 cây số để chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu. (CO 27)

- Ngày 5 tháng 8 năm 1828, khi được tin mẹ qua đời, cha đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ mình. (NR 44,109)
- Năm 1839, cha vào Tu hội Đức Mẹ như khát vọng sâu xa từ tâm hồn : là thành viên của hội tôn kính và mang tên Mẹ Maria. (CO 502)
- Ngày 23 tháng 5 năm 1855, chính trên bàn thờ vương cung thánh đường Laus, cha đặt dự án lập dòng như « *đóa hoa tình yêu cho mẹ dịu hiền Maria* ». (CO 502)
- Ngày 13 tháng 5 năm 1856 (nhằm ngày thứ bảy) Đức Tổng Giám Mục Paris đã chính thức cho phép Dòng Thánh Thể khởi sự hoạt động.

Sau khi lập Dòng, cha Ema chiêm ngưỡng Mẹ không còn như ở Nazareth, nhưng ở phòng Tiệc Ly, trung tâm của cộng đoàn đầu tiên tụ họp sau khi Chúa lên Trời, để chờ đợi lễ Hiện Xuống. (Cv 1,14)

. Ngày 1 tháng 5 năm 1868 (3 tháng trước khi qua đời) cha Ema đã tổ chức Tháng năm kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Kết thúc bài suy niệm ngày đầu tiên Ngài nói :

Chúng ta hãy tôn vinh Đức Maria với tước hiệu ĐỨC MẸ THÁNH THỂ. Phải, với trọn niềm cậy tin và tình yêu mến, chúng ta hãy kêu cầu : LẤY ĐỨC MẸ THÁNH THỂ, là Mẹ và là Gương Mẫu của những kẻ tôn thờ, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ. (Piere Julien Eymard, André Guiton xb 1996, tr.326)

. Ngày 12 tháng 9 năm 1963, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã ban hành Sắc lệnh châu phê tước hiệu này và đặt ĐỨC MẸ THÁNH THỂ làm bản mạng chính của Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể, ấn định lễ kính vào ngày 13 tháng 5.

Xin cho chúng ta noi gương mẫu của Mẹ luôn đặt Thánh Thể làm trung tâm và tất cả đời sống của mình, luôn tôn thờ Chúa trong Thánh Thể đời đời này.

ngày sau được tôn thờ Người vinh viễn trong Nước Người.